
เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา คณะกรรมาธิการ 
สิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๓๙/๒๕๖๕  
ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ CA 426 ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(โปรแกรม Cisco Webex Meetings) โดยมี นายสมชาย  แสวงการ ประธานคณะกรรมาธิการ 
เป็นประธานการประชุม และมีประเด็นพิจารณาส าคัญ ดังนี้ 

 
 
 

 

   
   
 สืบเนื่องจากคณะกรรมาธิการได้ติดตามผลการด าเนินการต่อข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการในการก าหนด
แนวทาง/มาตรการควบคุมการใช้กัญชาให้เป็นไปเพ่ือประโยชน์ทางการแพทย์ ตลอดจนติดตามความคืบหน้าของ 
ร่างพระราชบัญญัติกัญชา กัญชง พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์กัญชา กัญชง พ.ศ. ... พบว่าการใช้ 
การจ าหน่าย และการเข้าถึงกัญชาของผู้บริโภค ภายหลังจากที่ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษ
ประเภท ๕ พ.ศ. ๒๕๖๕ มีผลบังคับใช้นั้น มีการใช้กัญชาอย่างกว้างขวางในลักษณะที่ประชาชนเข้าถึงได้โดยง่าย  
จนน ามาซึ่งผลกระทบต่อปัญหาสุขภาพของผู้เสพกัญชาและผู้ไม่ประสงค์เสพกัญชาแตอ่าจรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่ม
ที่มีส่วนผสมของกัญชาโดยไม่ทราบถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น  
 ผู้แทนของกระทรวงสาธารณสุขได้ให้ข้อมูลว่า มาตรการควบคุมกัญชา กัญชง น ามาใช้เป็นส่วนประกอบของ
ผลิตภัณฑ์อาหารสามารถใช้ได้ทุกส่วนยกเว้นช่อดอกและเม็ดกัญชา ภายใต้ประกาศของกระทรวงสาธารณสุขจ านวน  
๕ ฉบับ ผู้ประกอบการจะต้องแสดงฉลากให้ผู้บริโภคทราบว่าผลิตภัณฑ์นั้นมีส่วนประกอบของกัญชา กัญชง และปริมาณ
สาร THC และ CBD ส่วนการก ากับผู้ประกอบการที่ขออนุญาตปลูกกัญชา กัญชง จะต้องมีการขออนุญาตปลูกพร้อมกับส่ง
หลักฐานประกอบการขออนุญาต โดยจะมีการตรวจประเมินสถานที่การปลูก ส าหรับร้านอาหารที่จะน ากัญชา กัญชง มา
ประกอบอาหารมีกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จ าหน่ายอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ เข้ามาควบคุมดูแล โดยก าหนดให้ร้านอาหารจะต้องแสดงป้ายสัญลักษณ์ให้ชัดเจน เพ่ือให้ผู้บริโภค
ได้รับทราบข้อมูล 
 

 

เอกสารข่าว 
คณะกรรมาธกิารสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ 

และการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา 

ฉบับที่ ๓๙/๒๕๖๕ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน  ๒๕๖๕ 

พิจารณาติดตามผลการด าเนินการต่อข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธกิารในการก าหนดแนวทาง/มาตรการควบคุม 
การใชก้ัญชาให้เป็นไปตามนโยบายที่มุ่งเน้นการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และการส่งเสริมให้เป็นพืชที่มีมูลค่า 

ทางเศรษฐกิจ ตลอดจนตดิตามความคืบหน้าของร่างพระราชบัญญัตกิัญชา กัญชง พ.ศ. ....  
และร่างพระราชบัญญัตสิ่งเสริมการใช้ประโยชน์กัญชา กัญชง พ.ศ. ....  

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา สถาบันกัญชาทางการแพทย ์ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 



 
- ๒ –  

 
 คณะกรรมาธิการได้มีข้อเสนอแนะว่า การน ากัญชา กัญชง ไปใช้เป็นส่วนประกอบของอาหารในร้านอาหารควรมี
การควบคุมการใช้ช่อและดอก และร้านอาหารต้องระบุว่าได้น าส่วนใดของกัญชา กัญชงน าไปประกอบอาหาร เพ่ือให้เกิด
ความมั่นใจในการบริโภคอาหารและเป็นสิทธิของผู้บริโภคที่จะได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง รวมถึงต้องแสดงให้เห็นประโยชน์
ต่อร่างกายหากมีการใช้กัญชา กัญชงเป็นส่วนหนึ่งในการประกอบอาหาร ตลอดจนการสุ่มตรวจร้านอาหารต่าง ๆ และ
ข้อสังเกตเกี่ยวการบังคับใช้กฎหมายพบว่าไม่มีหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอย่างชัดเจน และไม่พบว่าร้านอาหารที่ได้น า
กัญชา กัญชง มาประกอบอาหารไม่ได้ผ่านการอบรมจากกระทรวงสาธารณสุขในการเป็นผู้ปรุงอาหารหรือประกอบอาหาร 
ซึ่งอาจจะใช้ไปในทางที่ไม่เหมาะสมได้  

ส าหรับความคืบหน้าในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกัญชา กัญชง พ.ศ. .... ซึ่งอยู่ในระหว่างการพิจารณาของ
สภาผู้แทนราษฎร โดยร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมีการก าหนดข้อห้ามต่าง ๆ เช่น การห้ามโฆษณา ห้ามจ าหน่ายให้กับเด็ก 
เยาวชน สตรีมีครรภ์ บุคคลกลุ่มเสี่ยง และบุคคลตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก าหนด ห้ามจ าหน่ายในสถานที่
ที่ก าหนด ห้ามสูบกัญชา กัญชงในที่สาธารณะ ห้ามใช้ในขณะที่ขับขี่ยานพาหนะและขณะมึนเมา เป็นต้น และมีบทก าหนดโทษ
ทั้งโทษจ าคุกและโทษปรับ ส่วนการน าเข้ากัญชา กัญชงจากต่างประเทศ จะต้องได้รับอนุญาตจากกรมวิชาการเกษตร กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ทั้งนี้คณะกรรมาธิการจะได้ติดตามความคืบหน้าการด าเนินการของกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับมาตรการ
การก ากับ ควบคุม และดูแลการใช้กัญชา กัญชง รวมไปถึงการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกัญชา กัญชง พ.ศ. .... ต่อไป       

 
 

 
  
                                  
 
 
 
 

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมาธิการ/ข่าว 


